

## สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2555 (ด้านบริหาร) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอชื่อนางสาวนัยนา สุภาพัง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นธรรมทางเพศ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ตามที่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายแท้จริง ศิริพานิช) เสนอ

### 2. เรื่อง กรณีมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการศึกษาเบื้องต้น กรณีมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ตามที่สำนักกวีนิพนธ์และคดีเสนอ ซึ่งได้รับความเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการให้ความเห็นทางวิชาการด้านกฎหมาย เมื่อระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรี

### 3. เรื่อง (ร่าง) รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและรายงานประจำปี พ.ศ. 2553-2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา (ร่าง) รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและรายงานประจำปี พ.ศ. 2553-2554 ตามที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปเสนอเบื้องต้น และมีมติมอบให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกท่านรับ (ร่าง) รายงานดังกล่าวไปพิจารณา

### 4. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามที่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์) เสนอ

### 5. เรื่อง การประชุม The 5<sup>th</sup> Beijing Human Rights Forum หัวข้อ “Human Rights: Science & Technology, Environment & Information” ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องที่สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 แจ้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าสมาคมจีนเพื่อสิทธิมนุษยชนศึกษาและมูลนิธิจีนเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชน จะจัดการประชุม The 5<sup>th</sup> Beijing Human Rights

Forum หัวข้อ “Human Rights: Science & Technology, Environment & Information” ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้จัดขอเชิญกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1 คน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการชาวไทย 1 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในการนี้ที่ประชุมไม่ขัดข้อง หากนายปริญญ์ ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานนายปริญญ์ ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอทราบการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

#### **6. เรื่อง สรุปผลการประชุมระหว่าง SEANF กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพม่า**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการประชุมระหว่าง SEANF กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพม่า เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอ และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาองค์ประกอบเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะไปร่วมประชุม TWG SEANF ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ณ ประเทศอินโดนีเซีย